

**PHÒNG THƯƠNG MẠI  
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **224 9** /PTM-PTBV

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

V/v: Thư cảm ơn và thông báo kết quả các  
doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất  
Chương trình đánh giá, công bố các  
doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021 (Chương trình CSI 2021) biểu dương những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển bền vững dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Bộ chỉ số CSI). Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa VCCI, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất sắc được biểu dương tại Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021 được tổ chức vào sáng ngày 09/12/2021 tại Hà Nội.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp đã quan tâm và tham gia Chương trình CSI 2021. Căn cứ theo kết quả làm việc cuối cùng giữa Hội đồng giám khảo và Ban tổ chức cũng như sự phê duyệt của các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo Chương trình CSI 2021, hồ sơ của Quý Doanh nghiệp đã được đánh giá, chấm điểm với tổng số điểm là 491.25, được xếp hạng 52 trong tổng số các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tham dự Chương trình CSI 2021.

Sự quan tâm, ủng hộ của Quý doanh nghiệp đối với Chương trình CSI 2021 cũng đồng thời đã góp phần thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. Ban tổ chức hy vọng rằng kết quả xuất sắc tại Chương trình CSI 2021 sẽ trở thành động lực giúp Quý doanh

nghiệp tiếp tục duy trì và phát huy thành tích trên con đường thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp. Ban tổ chức mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý doanh nghiệp trong Chương trình 2022 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VP PTBV

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
TỔNG THƯ KÝ



*Nguyễn Quang Vinh*  
Nguyễn Quang Vinh